



THƯ MỤC VỤ
XUÂN GIÁP THÌN VÀ MÙA CHAY THÁNH- NĂM 2024

Đà Nẵng, ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão

**Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chứng sinh,
Quý Chức việc và cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.**

Quý Cha và anh chị em trong gia đình Giáo phận thân mến,

Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã đến bên mỗi người chúng ta. Trong niềm hân hoan đón mừng Xuân mới, tôi muốn cùng với toàn thể anh chị em trước hết dâng lời ngợi khen, tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân sự sống và món quà thời gian mà Người đã thương ban cho chúng ta. Bước sang năm mới, tôi chân thành gửi đến Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chứng sinh, quý Chức việc, quý cụ cao niên và mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng tại quê nhà, cũng như đang sống nơi xa, lời kính chúc tân xuân bình an, thánh đức trong tình yêu và phúc lành của Thiên Chúa. Kính chúc mọi người thêm tuổi mới thêm “khôn ngoan và ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và con người”.

Cùng với cảnh sắc đất trời tươi vui chứa chan hy vọng trong những ngày đầu xuân mới, chúng ta cũng được mời gọi trao cho nhau niềm vui của sự gặp gỡ, đồng cảm, hòa hợp khi quy tụ và thăm viếng nhau, khi chúc nhau những điều tốt đẹp nhất cho năm mới. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không quên nói lời xin lỗi với Chúa và với nhau vì những lỗi lầm trót phạm và quyết tâm sửa đổi trong năm mới này. Chúng ta cũng hãy nhắc nhở và tạo cơ hội cho nhau để sống trọn vẹn đời chứng nhân Tin Mừng tình yêu và sự sống của Thiên Chúa khi cùng tham gia vào đời sống của Hội Thánh trong chính môi trường sinh hoạt đạo - đời của mỗi người.

Quý Cha và quý ông bà, anh chị em thân mến,

Hòa lẫn giữa bầu khí tươi vui của những ngày đầu năm mới, Phụng vụ Hội Thánh sẽ đưa chúng ta bước vào Mùa Chay với cử hành Thứ Tư Lễ Tro vào ngày mùng 5 Tết. Đây là thời gian ân phúc để chúng ta sống cao độ tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân, hướng đến hồng ân cứu chuộc trong mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.

Sống tinh thần Mùa Chay thánh không gì khác hơn là làm mới lại đời sống của mình trong tư cách là con cái Chúa, con cái Hội Thánh. Điều đó đòi hỏi chúng ta biết vượt thắng những khuynh hướng của bản năng ưa thích hưởng thụ với ý thức nỗ lực “chay tịnh phần xác, chế ngự nét xấu và nâng cao tâm hồn” qua việc ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Mùa Chay thánh năm nay còn mời gọi mỗi người chúng ta lưu tâm và ý thức tích cực tham gia sứ vụ của từng người Kitô hữu trong đời sống gia đình và cộng đoàn Hội Thánh. Chúng ta cũng chung lòng hợp ý cầu nguyện cho Giáo phận Đà Nẵng chúng ta sớm có được vị chủ chăn mới để cùng với mọi thành phần dân Chúa tiếp tục phát huy gia sản đức tin và thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu và Chân Phước Anrê Phú Yên, tuôn tràn trên quý Cha và tất cả anh chị em trong gia đình Giáo phận suốt năm mới Giáp Thìn 2024 và Mùa Chay thánh này.

Thân ái trong Chúa Kitô



+ **Giuse Đặng Đức Ngân**
Tổng Giám mục Phó TGP Huế
Giám quản Tông Tòa Giáo phận Đà Nẵng